



# บริษัท ทรีนิตี วัตธนา จำกัด (มหาชน)

Trinity Watthana Public Company Limited

ที่ วฒ. ต. 017/2563

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563

เรื่อง การขอผ่อนผันการจัดส่งรายงานที่แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 (แก้ไขเพิ่มเติม)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สจ. 31/2563 เรื่องการขอผ่อนผันการจัดทำและส่งรายงานที่แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19

บริษัท ทรีนิตี วัตธนา จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ขอผ่อนผันการจัดส่งรายงานที่แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 โดยจะนำส่งภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ตามประกาศที่อ้างถึง

เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว รัฐบาลมีการประกาศภาวะฉุกเฉิน และให้ธุรกิจต่างๆ บางประเภทหยุดประกอบกิจการ ตลอดจนเกิดการห้ามการเดินทางระหว่างประเทศ จนส่งผลให้ตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลกมีความผันผวนอย่างรุนแรงตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์เรื่อยมา จึงทำให้เกิดความตระหนกและกังวล เกิดแรงขายอย่างรุนแรงดัชนีตลาดหลักทรัพย์ลดลงถึง 600 จุดในช่วงระยะเวลาอันสั้น ส่งผลกระทบให้ราคาหลักทรัพย์ลดลงอย่างมีนัยสำคัญซึ่งไม่สะท้อนสภาพความเป็นจริงของกิจการ ไม่เว้นแม้กระทั่งหลักทรัพย์ที่มีคุณภาพและปัจจัยพื้นฐานที่ดี รวมถึงตราสารหนี้ที่มีการจัดอันดับ Investment Grade ทำให้มีผลกระทบต่อการรายงานมูลค่าสินทรัพย์ในงบการเงินอันอาจยังไม่สะท้อนมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ ได้แก่เงินลงทุนในหลักทรัพย์ เงินให้กู้ยืม ซึ่งเป็นสินทรัพย์หลักและมีนัยสำคัญของบริษัท ซึ่งรวมถึงสินทรัพย์หรือหนี้สินที่ไม่มีราคาตลาด ต้องใช้สมมติฐานหรือประมาณการทางการเงินในการวัดมูลค่ายุติธรรม ซึ่งทำให้ไม่สามารถระบุหรือคาดการณ์ผลกระทบที่ชัดเจนได้โดยแท้จริงภายใต้สถานการณ์ที่ยังคงแกว่งอย่างมาก

นอกจากนั้น การร่วมค้าของบริษัทซึ่งดำเนินธุรกิจการให้สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพีไอไฟแนนซ์) ในพื้นที่ 4 จังหวัดยังไม่สามารถคาดการณ์ผลกระทบจากการที่ธุรกิจต่างๆ ในจังหวัดอาจมีการลดการจ้างงานลง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสินเชื่อของการร่วมค้าในส่วนของพิจารณาการจัดชั้นและตั้งสำรองตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งยังไม่สามารถระบุและคาดการณ์ผลกระทบที่ชัดเจนได้

ดังนั้น การจัดทำงบการเงินในสถานการณ์เช่นนี้ที่เกิดวิกฤตที่รุนแรงอาจทำให้งบการเงินไม่มีความน่าเชื่อถือ ไม่สะท้อนมูลค่าที่แท้จริง และเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ใช้งบการเงินได้

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ทรีนิตี วัตธนา จำกัด (มหาชน) ประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 ได้พิจารณาและให้ความสำคัญในการจัดทำและเปิดเผยรายงานแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่ถูกต้อง และมีความน่าเชื่อถือเพียงพอสำหรับผู้ใช้งบการเงิน ในสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งยังคงไม่มีความแน่นอน จึงมีมติเห็นสมควรให้เลื่อนการ

จัดส่งรายงานทางการเงินสำหรับไตรมาสที่ 1 ออกไปโดยจะนำส่งพร้อมไตรมาสที่ 2 ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ซึ่งเป็นไปตามประกาศที่อ้างถึง โดยคาดว่าสถานการณ์จะคลี่คลายในระดับที่ทำให้สภาพเศรษฐกิจ ภาวะตลาดมีการปรับตัวสะท้อนพื้นฐานที่แท้จริง ตลอดจนธุรกิจต่างๆสามารถดำเนินธุรกิจเป็นหรือเกือบเป็นปกติได้ อันจะทำให้รายงานแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานสะท้อนผลกระทบที่ชัดเจนได้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาญชัย กงทองลักษณะณ์)

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร